

ตารางเปรียบเทียบการออกหุ้นกู้ของประเทศไทย สาธารณรัฐอินเดีย เขตบริหารพิเศษฮ่องกง แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐสิงคโปร์ และสหพันธ์

สาธารณรัฐเยอรมนี

	สาธารณรัฐอินเดีย	เขตบริหารพิเศษเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน	สาธารณรัฐสิงคโปร์	สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี	ประเทศไทย
1.คณะกรรมการออกหุ้นกู้ได้	สามารถทำได้ภายใต้ THE COMPANIES ACT, 2013	สามารถทำได้โดยคณะกรรมการบริษัท ภายใต้กฎหมาย Laws of Hong Kong ในส่วน Chapter 32 ส่วนย่อย Part 7	บริษัท และบริษัทจำกัดสามารถออกหุ้นกู้ได้ โดยกรรมการบริหารบริษัท	สามารถทำได้โดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท	ไม่สามารถทำได้
2.การชี้ชวนประชาชน	ไม่สามารถทำได้ เว้นแต่การจองซื้อหุ้นจะมีขึ้นก่อนที่จะมีรายการดังกล่าวหรือข้อเสนอหรือการตั้งผู้ดูแลหุ้นกู้ใดๆ หนึ่ง	สามารถชี้ชวนให้ประชาชนทั่วไปเข้าจองหุ้นกู้หรือหุ้นของหุ้นกู้ได้ในลักษณะเช่นเดียวกับหุ้นของบริษัทโดยทั่วไป	สามารถชี้ชวนให้ประชาชนทั่วไปเข้าจองหุ้นกู้หรือหุ้นของหุ้นกู้ได้ในลักษณะเช่นเดียวกับหุ้นของบริษัทโดยทั่วไป	สามารถชี้ชวนให้ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทซื้อก่อน หากเหลือจึงทำการชี้ชวนประชาชนโดยทั่วไปเข้าทำการซื้อ	สามารถทำได้โดยเสนอหนังสือชี้ชวนต่อคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์เสียก่อน

	สาธารณรัฐอินเดีย	เขตบริหารพิเศษเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน	สาธารณรัฐสิงคโปร์	สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี	ประเทศไทย
3.การใช้ตลาดหลักทรัพย์	ไม่จำเป็นต้องอยู่ภายใต้ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และจะต้องขออนุญาตสำนักงาน	มีสองรูปแบบ ทั้งรูปแบบหุ้นกู้แบบที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และหุ้นกู้แบบที่ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	มีสองรูปแบบ ทั้งรูปแบบหุ้นกู้แบบที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และหุ้นกู้แบบที่ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	มีสองรูปแบบ ทั้งรูปแบบหุ้นกู้แบบที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และหุ้นกู้แบบที่ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	ทุกขั้นตอนต้องอยู่ภายใต้ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และจะต้องขออนุญาตสำนักงาน
4.ข้อจำกัดของตัวหุ้นกู้	บริษัทจำกัดสามารถเสนอขายหุ้นกู้ที่อาจแปลงสภาพแห่งสิทธิเป็นตัวหุ้นได้	ไม่มีข้อจำกัดในการออกหุ้นกู้ หรือหุ้นของหุ้นกู้แต่มีเงื่อนไขระยะเวลาในการดำเนินการจัดสรรหุ้นกู้ การออกไปรับรองที่เคร่งครัด	อาจกำหนดเงื่อนไขการไถ่ถอนหรือกำหนดระยะเวลาไถ่ถอนก็ได้ และศาลมีอำนาจเข้าไปตรวจสอบเงื่อนไขดังกล่าว	ไม่มีข้อจำกัดในมูลค่าของหุ้นกู้ แต่ผู้ถือหุ้นเดิมมีสิทธิเข้าซื้อหุ้นกู้ตามส่วนการถือหุ้นเดิม	บริษัทจำกัดไม่สามารถเสนอขายหุ้นกู้ที่อาจแปลงสภาพแห่งสิทธิเป็นตัวหุ้นได้
5.กระบวนการออกหุ้นกู้	สะดวก และรวดเร็วกว่า	สามารถทำได้โดยง่ายโดยกรรมการบริษัท และมีขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับภาครัฐน้อย	สะดวก รวดเร็วซึ่งสามารถทำได้โดยคณะกรรมการบริหารบริษัท แต่กฎหมายกำหนดให้มีการแจ้งนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัททุกครั้งที่มีการออกหุ้นกู้	สามารถทำได้โดยง่ายโดยมติที่ประชุมใหญ่ และเป็น การดำเนินงานโดยบริษัทเป็นหลัก ภาครัฐมีหน้าที่ในการรับจดทะเบียนเพื่อคุ้มครองผู้ถือหุ้น	ข้อจำกัด และขั้นตอนค่อนข้างเยอะ

